



Con Tôi Đã Sẵn Sàng!

Con tôi bắt đầu như thế nào?

Trường Giảng Dạy Trực Tuyến Philadelphia đang thu nhận đơn ghi danh cho niên học 2013-14. Trước khi năm học bắt đầu, có nhiều cơ hội để tìm hiểu Trường Giảng Dạy Trực Tuyến Philadelphia:



Chúng tôi khuyến khích các học sinh và gia đình tham dự buổi đón tiếp khách - trực tiếp đến thăm hay tìm hiểu trên mạng- để gặp gỡ nhân viên và giáo sư nào sẽ hỗ trợ việc học tập cho học sinh trong suốt cả năm.

Khi nào quý vị sẵn sàng ghi danh, việc ghi danh là một quá trình đơn giản. Có một số việc quý vị và gia đình có trách nhiệm cung cấp cho Sở Giáo Dục còn những việc khác sẽ do nhóm PVA của chúng tôi phụ trách để bảo đảm cho con quý vị được xếp lớp và chương trình được thích hợp. Chúng ta hãy cùng nhau xem:

- 1. Điền Đơn Thu Thập Thông Tin PVA.** Đơn ghi danh đầu tiên của chúng tôi có trên mạng <http://www.philasd.org/language/vietnamese/pva>. Đơn này thu thập thông tin cơ bản và cho phép nhân viên của chúng tôi liên lạc với quý vị về việc ghi danh vào Trường PVA.
- 2. Xét Hồ Sơ Giáo Dục Đặc Biệt.** Một cuộc họp nhóm IEP sẽ được triệu tập cho tất cả học sinh nào có Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) để đảm bảo rằng các mục tiêu trong chương trình IEP có thể được đáp ứng tại Trường PVA. Nếu nhóm đồng ý việc xếp lớp là thích hợp, tờ Thông Báo Về Việc Xếp Lớp (NOREP) sẽ được phát hành với chữ ký của phụ huynh. Một giáo sư có văn bằng giáo dục đặc biệt sẽ phục vụ như là vị quản lý hồ sơ, trực tiếp hỗ trợ về học tập cho học sinh cùng với sự hướng dẫn của các giáo sư bộ môn để đảm bảo rằng các giáo sư này sửa đổi bài tập theo yêu cầu của chương trình IEP.
- 3. Xếp Lớp Cho Học Viên Anh Ngữ.** Số lượng lớn về bài tập của môn tập đọc và luận văn theo quy định trong các khóa học trực tuyến có thể là thách thức cho Học Viên Anh Ngữ (ELL). Chúng tôi đề nghị các Học Viên Anh Ngữ ghi danh vào chương trình học tập trực tuyến thể hiện sự sẵn sàng bằng cách nộp điểm thi gần đây như sau:
 - Đủ trình độ Thành Thạo Về Anh Ngữ với điểm trung bình là 3.5 trở lên trong kỳ thi WIDA ACCESS hoặc kỳ thi Xếp Lớp WIDA ACCESS (W-APT); và
 - Đủ kỹ năng đọc viết về Anh Ngữ với điểm trung bình tối thiểu về đọc viết phải là 3.5 trở lên trong kỳ thi WIDA ACCESS hoặc W-APT.

Chúng tôi cần phải đánh giá học sinh để có thể xác định chương trình giảng dạy tiếng Anh Là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL) cho phù hợp với trình độ của các em đồng thời nhằm giúp các em lĩnh hội Anh Ngữ được dễ dàng. Từ đó chúng tôi có thể cung cấp một chương trình giảng dạy phù hợp với trình độ phát triển và học tập của học sinh.

Chúng tôi đề nghị học sinh ELL nào điểm thấp hơn 3.5 trong các kỳ thi WIDA ACCESS hoặc W-APT không nên theo học chương trình trực tuyến toàn thời gian. Tuy nhiên, chương trình học tập trực tuyến có thể được sử dụng để cung cấp việc cá nhân hóa chương trình giảng dạy và học tập cho Học Viên Anh Ngữ nào có điểm trung bình là 3.5 trở lên và tối thiểu điểm trung bình về đọc viết phải là 3.5 trong kỳ thi WIDA ACCESS hoặc W-APT.

- 4. Nộp giấy tờ cần thiết.** Giấy tờ cần thiết để giúp cho việc ghi danh của con quý vị như sau. Vui lòng mang theo các giấy tờ này đến số 440 N. Broad Street để ghi danh cho con quý vị vào Trường PVA. Xin hãy để lại lời nhắn tại số **215-400-8486**.

Ai sẽ hoàn tất bước này?

Quý vị (phụ huynh hay giám hộ) hoàn tất bước này.

Nhóm Giáo Dục Đặc Biệt PVA cùng với quý vị (phụ huynh/giám hộ sẽ hoàn tất bước này)

Giải Đáp Thắc Mắc

Ai là người có thể học Trường PVA? Học sinh, dưới 21 tuổi, là cư dân của Sở Giáo Dục Philadelphia (SDP) và những học sinh từ lớp 6-12 đã hoàn tất chương trình lớp 5 trước ngày 01 tháng 9 năm 2013 có thể theo học Trường PVA.

NÊU CHUYÊN ĐỀN TRƯỜNG PVA TỪ SỞ GIÁO DỤC KHÁC:

- Xác nhận tuổi** (Giấy Khai Sanh, Giấy Rửa Tội, tờ khai được công chứng của phụ huynh hoặc họ hàng cho biết ngày sinh của học sinh, thẻ Thông Hành còn hiệu lực, học bạ trước đây có ghi ngày sanh);
- Xác nhận thường trú** (Hai (2) văn kiện sau đây: bằng khoán nhà, hợp đồng thuê nhà, hóa đơn điện nước, hóa đơn tiền thuê tín dụng, hóa đơn thuế bất động sản, giấy chủ quyền xe, bằng lái xe, thẻ chứng minh DOT);
- Hồ sơ chủng ngừa** (Văn bản của sở giáo dục trước đây, hoặc từ một văn phòng y tế có ghi là đứa trẻ đã được chích ngừa theo như quy định, hoặc đang tiến hành chích ngừa, hoặc bằng lời nói bảo đảm từ các sở giáo dục trước đây hoặc từ văn phòng y tế cho biết là những liều chích ngừa cần thiết đã được hoàn tất và hồ sơ sẽ được gửi đến sau.)
- Tờ Thăm Dò Ý Kiến Về Ngôn Ngữ Tại Nhà** (Được điền trực tuyến cho học sinh nào lần đầu tiên đến ghi danh học);
- Đối với học sinh từ lớp 6 - 9: Hầu hết các phiếu điểm gần đây nhất;
- Đối với học sinh lớp 10-12: Học bạ không chính thức từ trường hiện nay có ghi thành tích học tập và các môn đã học;
- Đối với học sinh IEP và học sinh năng khiếu (GIEP), nộp cả 2 đơn sau đây:
 - Bản sao hiện nay của tờ IEP (Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân) hoặc IEP cho học sinh năng khiếu, và
 - Báo Cáo Đánh Giá (có hiệu lực trong 3 năm);
- Đối với học sinh 504 (Thích Nghi Về Sức Khỏe): Bản sao của Kế Hoạch Thích Nghi 504 hiện nay.

Ai sẽ hoàn tất bước này?

- Quý vị (phụ huynh hay giám hộ) hoàn tất bước này.

GHI DANH HỌC TRƯỜNG PVA TỪ SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA:

- Đơn Xin Chuyển Trường – EH-36** (Vì quý vị chọn trường này để học thay vì trường của Sở Giáo Dục ở gần nhà, đơn ghi danh của quý vị được xem như là Đơn Xin Chuyển Trường);
- Đối với học sinh từ lớp 6-9: Hầu hết các phiếu điểm gần đây nhất;
- Đối với học sinh lớp 10-12: Học bạ không chính thức từ trường hiện nay có ghi thành tích học tập và các môn đã học;

(tiếp theo trang kế)

(Submission of required documents, continued)

Đối với học sinh IEP và học sinh năng khiếu (GIEP), nộp cả 2 đơn sau đây:

Bản sao hiện nay của tờ IEP (Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân) hoặc IEP cho học sinh năng khiếu, và;

Báo Cáo Đánh Giá (có hiệu lực trong 3 năm);

Đối với học sinh 504 (Thích Nghi Về Sức Khỏe): Bản sao của Kế Hoạch Thích Nghi 504 hiện nay.

Ai sẽ hoàn tất bước này?

Quý vị (phụ huynh hay giám hộ) hoàn tất bước này.

5. **Hoàn Tất Kỳ Thi PVA.** Việc xếp lớp chính xác là điều cần thiết để học sinh được thành công khi theo học chương trình trực tuyến. Kỳ thi xếp lớp PVA đảm bảo cho học sinh đăng ký các khóa học trực tuyến phù hợp với trình độ của mình.

Chúng tôi có các kỳ thi về môn ngữ văn, toán, khoa học, và lịch sử cũng như kỳ thi trắc nghiệm về kỹ năng văn phạm và toán học. Trước khi ghi danh, học sinh được yêu cầu chỉ thi trắc nghiệm về kỹ năng văn phạm và toán mà thôi. Nếu như học sinh định học môn học khác, em sẽ phải thi những môn cụ thể kể trên.

Các kỳ thi kéo dài khoảng 30 phút cho mỗi môn. Sau kỳ thi, nhóm phụ trách ghi danh chúng tôi sẽ đề nghị con quý vị học những lớp theo một trong bốn trình độ:

1

Lớp ở trình độ Cơ Bản là nền tảng nội dung ban đầu của khóa học giúp cho việc đọc và hiểu các khái niệm được dễ dàng hơn.

2

Lớp ở trình độ Dự Bị Đại Học là các khóa học truyền thống được thiết kế theo trình độ cấp lớp.

3

Lớp ở trình độ Danh Dự mở ra những hoạt động phong phú và một sự khác biệt danh dự trong học bạ của học sinh.

4

Lớp ở trình độ Cao Cấp (AP) tạo cơ hội cho học sinh lấy những tín chỉ vào cuối khóa học nếu các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi Cao Cấp về môn học này.

Giải Đáp Thắc Mắc

Con tôi có phải học tất cả các lớp ở cùng trình độ hay không? Không, con quý vị có thể được trắc nghiệm lớp học này ở trình độ Cơ Bản nhưng với lớp học khác lại ở trình độ Danh Dự. Điều này được chấp nhận ở Trường PVA và chúng tôi sẽ xếp lớp cho thích hợp với nhu cầu của em tùy thuộc vào trình độ thấp hay cao.

Giải Đáp Thắc Mắc

Con tôi phải có điểm thi tối thiểu để được ghi danh học Trường PVA hay không?

Trong nhiều trường hợp, không có quy định số điểm tối thiểu. Tuy nhiên, các khóa học thuộc chương trình trung học của chúng tôi được thiết kế cho những học sinh có trình tập đọc từ lớp 7 trở lên. Các khóa học thuộc chương trình trung học cơ sở của chúng tôi được thiết kế cho học sinh có trình độ tập đọc từ lớp 5 trở lên. Nếu kết quả kỳ thi xếp lớp của con quý vị quá thấp so với trình độ cấp lớp về môn tập đọc hoặc toán, chúng ta cho rằng các khóa học trực tuyến PVA không phải là chương

(tiếp theo trang kế)

trình thích hợp nhất cho các em vì chương trình học trực tuyến đòi hỏi phải đọc chuyên sâu. Điều này sẽ được thảo luận với quý vị, mặc dù, tùy theo từng trường hợp cụ thể, học sinh nào học yếu hơn trình độ cấp lớp của mình nhưng phù hợp cho việc học tập trực tuyến có thể nhận được sự hỗ trợ bổ sung của trường để có thể giúp các em được thành công.

Quý vị có những thắc mắc gì về quá trình ghi danh hay không? Xin hãy để lại lời nhắn tại số 215-400-8486, hoặc viết cho Trung Tâm Trợ Giúp tại www.philasd.org/language/vietnamese/help, chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với quý vị.

Ai sẽ hoàn tất bước này?

Quý vị (phụ huynh hay giám hộ) hoàn tất bước này.